



CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG AIDS TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC Ở CẦN THƠ

I. Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS:

1. Hàng năm, Sở nghiêm túc thực hiện việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban quốc gia phòng, chống (PC) AIDS, các văn bản của Bộ GD - ĐT, thông tư liên Bộ, cũng như các văn bản của UBND Tỉnh và ban chỉ đạo PC AIDS tỉnh Cần Thơ (cũ) nay là thành phố Cần Thơ.

Tổ chức các lớp tập huấn trong GV, cán bộ, công nhân viên, HS về các văn bản: pháp lệnh, nghị quyết, chỉ thị, thông tư về PC HIV/AIDS, bình quân 1 lần/năm.

2. Thực hiện các văn bản hướng dẫn, nhắc nhở các trường học, GV giảng dạy thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình dạy học chính khoá về PC HIV/AIDS đã được Bộ GD - ĐT quy định.

Tiếp tục chỉ đạo giảng dạy tuyên truyền PC AIDS qua các bài dạy chính khoá, tích hợp và lồng ghép ở các bài có liên hệ qua các bộ môn: Sinh học, Giáo dục công dân, Địa lí.

3. Đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, cập nhật hoá các thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục và tuyên truyền.

4. Kiểm tra việc giảng dạy tuyên truyền PC AIDS dưới các hình thức khác nhau

5. Chỉ đạo các phòng, ban GD - ĐT, các trường học, tổ chức các buổi nói chuyện, sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền giáo dục về đạo đức nếp sống lành mạnh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, các hành vi phạm tội.

Kết hợp với Trung tâm y tế dự phòng, Sở Công an, Trường ĐH Cần Thơ, Đoàn thanh niên cộng sản HCM, Ủy ban dân số, gia đình & trẻ em và các ban ngành đoàn thể khác để tổ chức các

buổi báo cáo, sinh hoạt ngoại khoá, thi tìm hiểu về AIDS, ma tuý, tệ nạn xã hội... nhằm tạo không khí học tập sôi nổi trong SV, góp phần giáo dục, tuyên truyền các hiểu biết về các vấn đề thời sự này; qua đó nắm được tình hình, tư tưởng HS để có biện pháp giáo dục phù hợp...

6. Phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng, Chi cục PC tệ nạn xã hội, Sở Công an tỉnh trong việc theo dõi sức khoẻ HS, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp HS sử dụng chất gây nghiện làm lây nhiễm HIV, đưa HS trở lại sinh hoạt, học tập bình thường trong cộng đồng.

7. Các trường học đều có phòng y tế hoặc góc y tế thông qua Hội Chữ thập đỏ để thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS.

8. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra trường học, HS để đánh giá, khen thưởng, biểu dương công tác giáo dục, tuyên truyền và xử lý kịp thời các trường hợp có liên quan đến HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội. Hàng năm đều thực hiện việc kiểm tra với chỉ tiêu: 75% các trường THPT trong tỉnh được kiểm tra, 100% các phòng GD được kiểm tra, trong đó kiểm tra xác suất 50% trường THCS do phòng quản lí.

9. Luôn chủ động và phối hợp tốt với Trung tâm y tế dự phòng, Sở Công an, Trường Đại học Cần Thơ, Chi cục PC tệ nạn xã hội, Đoàn thanh niên cộng sản HCM, Ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em, các trung tâm y tế địa phương và các cấp chính quyền địa phương để làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền.

10. Ban chỉ đạo PC AIDS - ma tuý - tệ nạn xã hội Sở GD - ĐT Cần Thơ đã hoạt động đều đặn, liên tục; trưởng ban chỉ đạo còn là thành viên của ban chỉ đạo tỉnh phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục PC AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội.



II. Một vài nhận xét:

1. Thuận lợi:

Công tác giáo dục, tuyên truyền PC HIV/AIDS - ma túy trong trường học được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PC AIDS - ma túy thành phố Cần Thơ, được sự hỗ trợ tích cực đầy trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành liên quan như Trung tâm y tế dự phòng, Công an, Trường ĐH Cần Thơ, Tỉnh đoàn Cần Thơ, Ủy ban chăm sóc gia đình và trẻ em, Chi cục PC tệ nạn xã hội ... cũng như các nhà khoa học.

Ban Chỉ đạo ở trường học cũng phát huy tốt vai trò của mình cùng các lực lượng trong nhà trường, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền; cán bộ, GV, công nhân viên đều ý thức được tầm quan trọng của vấn đề.

Hàng năm, công tác chỉ đạo PC HIV/AIDS trong trường học đều nhận được kinh phí hỗ trợ thông qua Trung tâm y tế dự phòng - Sở Y tế Cần Thơ. (Tuỳ theo kinh phí hàng năm mà số kinh phí Sở GD nhận được từ 8 - 12 triệu đồng/năm).

2. Khó khăn:

Công tác giáo dục, tuyên truyền PC AIDS, ma túy tệ nạn xã hội không phải là thuận tiện, dễ dàng. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay, cùng với sự thu hút về vật chất, sự đua đòi của bản thân, rủi ro của bạn bè xấu... HS dễ đi đến việc thực hiện nếp sống không lành mạnh, phạm tội.

Nhà trường chưa thể quản lí hết HS (chưa đến 30% số giờ trong ngày), phụ huynh HS đôi khi lơ đãng trong việc giáo dục con em, việc kết hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong chăm sóc, giáo dục, theo dõi HS chưa đạt hiệu quả cao.

Sở GD - ĐT cũng như các phòng (ban) GD - ĐT đều thiếu nhân viên chuyên trách, do đó đôi khi gặp khó khăn do quá nhiều công việc chuyên môn của ngành; việc nắm bắt thông tin,

kiểm tra thực hiện kế hoạch và phối hợp với các ban ngành đoàn thể chưa được thường xuyên, liên tục. Số liệu thống kê chưa được cập nhật hoá kịp thời ... vì vậy công tác tuyên truyền PC HIV/AIDS cũng bị ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực tế.

Thủ tục cấp phát kinh phí cũng có sự vướng mắc nên đôi khi Ban Chỉ đạo ngành khó chủ động được công việc do thực tế Ban Chỉ đạo tỉnh hoạt động theo kế hoạch từng năm, trong khi ngành GD - ĐT hoạt động theo năm học.

III. Đề xuất:

1. Bộ GD - ĐT tham mưu với Ban Chỉ đạo PC AIDS - ma túy - tệ nạn xã hội Trung ương để có biện pháp hỗ trợ tích cực hơn trong việc tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh khu vực xung quanh trường học nhằm giảm thiểu các tác nhân kích thích, lôi cuốn HS vào các hoạt động không lành mạnh.

2. Có thể thành lập hay không ở địa phương một bộ phận chức năng tương tự Phòng tư vấn với sự tham gia của các cơ quan Y tế, Công an, Giáo dục, Đoàn thanh niên cộng sản HCM, Hội Phụ nữ ... để có hướng dẫn, giúp đỡ cụ thể cho các cá nhân, gia đình HS trong việc GD, phòng ngừa. Tránh tình trạng do thiếu hiểu biết, thiếu con đường đúng đắn mà HS phải sa chân, không cứu vãn được, dẫn đến các hành động sai trái nghiêm trọng, gây hậu quả cho cá nhân, gia đình và xã hội.

(Trích báo cáo của Sở GD - ĐT Cần Thơ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường giáo dục PC AIDS và các tệ nạn xã hội trong ngành GD - ĐT).

SUMMARY

The article provides some information about preventive AIDS education in Can Tho Province's schools.